



(1)

Title :	มฟล. ชวนน้องใหม่เดินขึ้นดอยปลูกป่า สร้างหัวใจรักธรรมชาติ
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ท้องถิ่นนิวส์
Date :	ปีที่ 7 ฉบับที่ 151 ประจำปักษ์หลังเดือน สิงหาคม 2559

หน้า 2

มฟล. ชวนน้องใหม่เดินขึ้นดอยปลูกป่า

สร้างหัวใจรักธรรมชาติ



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา และ องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา จัด 2 กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ สานสัมพันธ์ลูกแม่ฟ้า เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีในการรู้ รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นอัตลักษณ์สำคัญของชาวแม่ฟ้าหลวง ที่ยึดมั่นในการเดินตามรอยสมเด็จพระย่า ด้วยแนวพระราชปณิธานว่า "ปลูกป่า สร้างคน" รวมถึงการเสริมสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ท่ามกลางทิวทัศน์อันสวยงามภายในมหาวิทยาลัย บนพื้นที่กว่า 5,000 ไร่ ที่เต็มไปด้วยพรรณไม้ไม่น้อยใหญ่ที่เติบโตขึ้นจากการลงมือปลูกแทบทั้งสิ้น โดยออกเดินเท้ารวมระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร จากอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ ไปยังสวนนานาชาติ โครงการสวนพฤกษศาสตร์ มฟล. ซึ่งได้เตรียมพื้นที่ปลูกป่าในปีนี้ได้กว่า 17 ไร่ และเตรียมต้นกล้ากว่า 4,000 ต้น เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ลงมือปลูกพันธุ์ไม้ 4 ชนิดคือ ยางนา พะยอม สักทอง และมะค่าโมง อันเป็นพันธุ์ไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของไทย

นายกรกช ศรีพราย นายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษา มฟล. กล่าวรายงานว่า ในนามคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพฯ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ โดย องค์การบริหารองค์การนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาจีนวิทยา ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในปีนี้ได้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา มฟล. มีทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกายและสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาง



Title :	มฟล. ชวนน้องใหม่เดินขึ้นดอยปลูกป่า สร้างหัวใจรักธรรมชาติ
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ท้องถิ่นนิวส์
Date :	ปีที่ 7 ฉบับที่ 151 ประจำปีที่สองเดือน สิงหาคม 2559



หน้า 2

เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 74 พรรษา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่ากว่า 3,500 คน

ดร.พนม วิญญาของ รองอธิการบดี ประธานเปิดกิจกรรม กล่าวว่า นอกจากกิจกรรมเดินวิ่งจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้ว กิจกรรมน้องใหม่ปลูกป่ายังเป็นการสืบสานปณิธานที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของ มฟล. นั่นคือการปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคลากร มีความรักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการปลูกต้นไม้ ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องในทุกปี ตลอดระยะเวลา 18 ปีแห่งการสถาปนาสถาบัน

“เวลามีใครเข้ามาใน มฟล. ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือนักท่องเที่ยว เขามักจะพูดเสมอว่า มฟล. โชคดีที่ได้เข้ามาสร้างมหาวิทยาลัยอยู่ในป่าที่สวยงามแบบนี้ นับเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอย่างมาก เพราะแท้จริงแล้วป่าที่เห็นร่มรื่นในวันนี้เกิดขึ้นภายหลังจากการก่อสร้างมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่เดิมเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า และต้นไม้ที่เห็นเกือบทั้งสิ้นเกิดจากการลงมือปลูกของนักศึกษา บุคลากร รวมถึงผู้บริหาร ในหลายวาระโอกาส ต้นไม้แต่ละต้นเติบโตมาพร้อมๆ กับมหาวิทยาลัย ขอให้ถือเป็นความภาคภูมิใจของลูกแม่ฟ้าหลวง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยในสวนแห่งนี้ให้ผู้คนได้กล่าวถึงความงดงาม ซึ่งเป็นผลงานของรุ่นพี่ รุ่นต่อรุ่น และต้นไม้ที่นักศึกษาใหม่ปลูกในวันนี้ ก็จะถูกกลายต้นไม้ใหญ่ให้รุ่นน้องในอนาคตได้เห็นความสวยงามเช่นกัน ซึ่งทุกคนสามารถเก็บเอาความประทับใจและความยากลำบากในการเดินขึ้นดอยมาในวันนี้ เอาไปเล่าขานได้เต็มปากว่าพวกเราเป็นคนปลูกเองทุกต้น” ดร.พนม กล่าว.